

(ตำนาน)



ที่ นร.๐๒๐๒/ว ๑๐๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๖

เรื่อง มาตรการควบคุม ตรวจสอบ เฝ้าระวังการค้ำเนินคดี

เรียน ข้าราชการสูงสุด

เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๕ เห็นชอบมาตรการ
(ระยะสั้น ในการค้ำเนินคดีล่าช้าจนเกิดความเสียหาย โดยให้คณะกรรมการ ป.ป.ป. รับผิดชอบ
พิจารณากำหนดมาตรการเพื่อให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ดึงปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
คณะกรรมการ ป.ป.ป. ได้พิจารณาความเห็นและข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว
ได้เสนอมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เฝ้าระวังการค้ำเนินคดี มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ดังนี้

กำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการค้ำเนินคดีตาม
กฎหมายแต่ละฉบับ ออกระเบียบหรือคำสั่งเกี่ยวกับการค้ำเนินคดีอาญาให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ไว้โดยเฉพาะ และออกระเบียบหรือคำสั่งเกี่ยวกับการ
ค้ำเนินคดีแห่งทั่ว ๆ ไป โดยให้มีสาระสำคัญในหลักการดังต่อไปนี้

๑. กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการรายงานความคืบหน้าในการค้ำเนินคดีของ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และวิธีการควบคุม ตรวจสอบ เฝ้าระวังการค้ำเนินคดีของผู้บังคับ
บัญชาไว้ด้วย

๒. กำหนดระยะเวลาในการค้ำเนินคดีแต่ละขั้นตอนไว้ให้แน่นอน หากค้ำเนิน
การไปแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ขออนุมัติขยายระยะเวลาพร้อมทั้งรายงานเหตุ
แห่งความล่าช้าของผู้บังคับบัญชาชั้นหนึ่งขึ้นไปหนึ่งระดับและให้กำหนดอำนาจในการพิจารณา
ขยายระยะเวลาของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับไว้ให้ชัดเจน

๓. ระยะเวลาและจำนวนครั้งที่ขยาย ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับคำนึงถึงอายุความ

ห้องร้องเป็นสำคัญ และให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะคดีที่มีอายุความ
สั้นไม่เกินหนึ่งปี

๓. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบประสานงานกับกรมตำรวจ และสำนักงานอัยการสูง
สุดเกี่ยวกับกำหนดเวลาการส่งสำนวนให้หน่วยงานดังกล่าวเพื่อดำเนินการให้ทันภายในกำ
หนดอายุความด้วย

การส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการดำเนินการคดี ให้มีผู้ประสานงาน
กับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องกันจน
กว่าคดีถึงที่สุด

๔. การดำเนินการคดีเรื่องใดที่มีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องกันในการ
ปฏิบัติงาน ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องประสานงานเพื่อดำเนินการออกระเบียบ กำหนด
ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการประสานงานและติดตามคดีจนถึงที่สุด โดยจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อการนี้ด้วย

๕. ให้ทุกหน่วยงานกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการคดีแต่ละขั้นตอนไว้
ให้แน่นอนว่า เจ้าหน้าที่งานใด ฝ่ายใดจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการคดีในขั้นตอนใด
ตั้งแต่เริ่มทราบการกระทำผิดจนถึงคดีสิ้นสุด

๖. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตอำนาจในการดำเนินการคดีว่า เจ้า
หน้าที่ระดับใดรับผิดชอบคดีประเภทใด ครอบคลุมเขตพื้นที่ใด

* * ๗. เจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ว่าจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือคำ
สั่ง เป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ ให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ทั้งจะต้องรับ
ผิดในทางอาญาหรือในทางแพ่ง (ถ้ามี) อีกด้วย

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นต่อไป ให้ส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจรวบรวมและวิเคราะห์ผลของคดีที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง หรือศาลยก
ฟ้อง หรือแก้คดีด้วยเหตุผลต่าง ๆ ซึ่งอาจเนื่องมาจากผลในการวางรูปคดี การรวบรวม
พยานหลักฐาน การนำเสนอพยานหลักฐาน และการให้การในฐานะพยานที่อาจจะแสดงให้
เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่บกพร่อง หรือละเลยต่อหน้าที่ด้วยความจงใจอันเนื่องมาจากได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนอันมิชอบ หรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ เพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางค่านกฎหมายของหน่วยงานเจ้าของคดีพิจารณาถึงความถูกต้อง ความ

ยุติธรรม และปรับปรุงวิธีการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ในคดีเหล่านั้น และวาง
มาตรการเพื่อมิให้เกิดกรณีเช่นว่านั้นขึ้นอีก

ส่วนราชการหรือหน่วยงานใดที่ได้กำหนดระเบียบไว้แล้วตามมาตรการดังกล่าวข้าง
ต้นก็ให้ถือปฏิบัติไปตามเดิมหรือจะปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการนั้นให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็ได้
และให้คณะกรรมการ ป.ป.ป. พิจารณาเสนอแนะแก้ไขปรับปรุงระเบียบหรือคำสั่งเกี่ยวกับ
มาตรการควบคุม ตรวจสอบ เฝ้าระวังการดำเนินงานคดีที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นต่อคณะรัฐมนตรี
ต่อไป

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๖ ลงมติเห็นชอบ
มาตรการในการควบคุม ตรวจสอบ เฝ้าระวังการดำเนินงานคดีอาญาและคดีแพ่งตามที่คณะ
กรรมการ ป.ป.ป. เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป.

ขอแสดงความนับถือ :

(ลงชื่อ) บดี จุฬานนท์
(นายบดี จุฬานนท์)
เลขาธิการคณะกรรมการ

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๒๘๒๒๗๐๖

โทรสาร ๒๘๒๖๓๕๕